

2019

CẨM NANG HỌC VIÊN

**Chương trình đào tạo
Sau đại học**

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI TỪ TRỤ SỞ ĐẾN CƠ SỞ 2, CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐH VĂN LANG



- A Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1**
 - 1 Nguyễn Khắc Nhu
 - 2 Trần Hưng Đạo
 - 3 Lê Lợi
 - 4 Pasteur
 - 5 Lê Duẩn
 - 6 Đinh Tiên Hoàng
 - 7 Phan Đăng Lưu
 - 8 Nơ Trang Long
 - 9 Phan Văn Trị
- B Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh**
 - 10 Phạm Văn Đồng
 - 11 Bình Lợi
 - 12 Hẻm 1 Nơ Trang Long
 - 13 Đường Đặng Thùy Trâm
 - 14 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm
- C Cơ sở 3**
 - Phía Gò Vấp: 80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp
 - Phía Bình Thạnh: 69/68 Hẻm 69, Đặng Thùy Trâm, P. 12, Q. Bình Thạnh



Chào mừng Anh/ Chị học viên đến ngôi nhà chung Văn Lang

Anh/Chị đang cầm trên tay Cẩm nang Học viên 2019. Trường Đại học Văn Lang gửi đến Anh/Chị ấn phẩm này vào đầu năm nhất, và để Anh/Chị sử dụng trong toàn khóa học. Anh/Chị có thể tra cứu thông tin cơ bản về Trường, cùng những chỉ dẫn về quá trình học tập, đời sống Học viên, chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên Văn Lang.

Mỗi năm, Cẩm nang Học viên được biên tập, bổ sung những nội dung mới. Nhà trường mong Anh/Chị giữ gìn, sử dụng Cẩm nang thật hữu ích, hiệu quả trong quãng thời gian học viên.

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Văn Lang!

LỊCH SỬ NGÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Văn Lang được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 71/TTg ngày 27/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tên Trường được lấy theo quốc hiệu đầu tiên của nước ta, gắn với huyền sử vua Hùng dựng nước: Văn Lang. Tên gọi gợi lên lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ gắng công học tập, góp phần làm rạng rỡ non sông. Mồng 10 tháng 3 âm lịch năm Ất Hợi (1995), nhằm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Trường tổ chức Lễ ra mắt tại Nhà hát Tp. Hồ Chí Minh.

Từ đó đến nay, Trường lấy mốc thời gian này là ngày truyền thống. Văn Lang là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở Tp. Hồ Chí Minh. Sau 22 năm hoạt động, thành quả có ý nghĩa nhất của Trường chính là con người. 77 thạc sĩ; 38.087 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và hơn 3.600 kỹ thuật viên trung cấp được Trường cấp bằng tốt nghiệp đã mang Văn Lang đi xa hơn cả mơ ước ban đầu của những người sáng lập. Tất cả các Khoa đều thành lập Hội Cựu Sinh viên để nâng đỡ các thế hệ đàn em với những hoạt động thực tế: đón nhận sinh viên thực tập, giới thiệu việc làm, đóng góp quỹ học bổng giúp đỡ sinh viên.

Trường Đại học Văn Lang chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thục theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Một chặng đường mới trong lịch sử ngôi trường mở ra. Các bạn, sinh viên khóa 23, và những thế hệ sinh viên tiếp nối sẽ là người góp phần vun đắp giá trị, lan tỏa hình ảnh Văn Lang trong xã hội.



SỨ MẠNG

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

TÂM NHÌN

Đến năm 2025, Trường Đại học Văn Lang trở thành trường đại học có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng của Việt Nam; ngang tầm với các trường trong khu vực về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

BIỂU TRƯNG

Từ tâm huyết hướng về thế hệ trẻ, hướng về tương lai của đất nước, những nhà sáng lập đã đề xuất phương châm của Trường: Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo.

Tên nước Văn Lang gắn liền với nền văn hóa Đông Sơn, với hình tượng chim Lạc và trống đồng. Năm 2018, Trường Đại học Văn Lang công bố nhận diện thương hiệu mới, với biểu tượng được cách điệu từ hình ảnh chim Lạc.



Lõi của Biểu tượng là hình cách điệu kết hợp chữ V và hình tượng chim Lạc trên trống đồng Văn Lang, 3 vạch trên cánh chim tượng trưng cho 3 giá trị Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo.

Bao bọc bên ngoài Biểu tượng là hình chiếc khiên học thuật tượng trưng cho giáo dục, đồng thời gợi hình tượng quyển sách mở tượng trưng cho tri thức nhân loại.

Logo sử dụng màu đỏ đậm trên nền xanh dương đậm với biên trắng, xanh dương đậm là màu truyền thống của Trường Đại học Văn Lang.

CA KHÚC TRUYỀN THỐNG

Ca khúc Văn Lang đại học đường do nhạc sĩ Cửu Phúc sáng tác vào tháng 8/1995, được trình diễn lần đầu trong Lễ Khai giảng khóa 1, ngày 17/9/1995; và từ đó, trở thành ca khúc truyền thống của Trường. Bạn sẽ được nghe ca khúc này trong Lễ Hội Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp, trong những sự kiện lớn của Trường; cảm nhận cảm xúc thiêng liêng, niềm tự hào của những thế hệ sinh viên Văn Lang trong giai điệu, lời ca.

VĂN LANG ĐẠI HỌC ĐƯỜNG

Nhạc và lời: Cửu Phúc

The image shows a musical score for the song 'Văn Lang Đại Học Đường'. It consists of a single melodic line in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The lyrics are written in Vietnamese and are aligned with the notes. The score is divided into measures, with measure numbers 6, 12, 19, 24, 31, 40, 46, 51, 57, 62, 70, 78, 87, and 90 indicated. The lyrics describe the founding of Văn Lang, the role of the Hùng kings, and the establishment of the Đại Học Đường (University of Văn Lang). The song concludes with the name 'Văn Lang' repeated three times.

Từ xa xưa có người anh hùng, lập bao chiến công lẫy lừng dựng
nước Văn Lang. Người Việt Nam dưới thời Vua Hùng ngày
vui có ngàn trống đồng tấu lên nhạc trăm hùng ! Miền Văn
Lang có dòng sông Hồng, rừng xanh có mũi tên đồng diệt lũ cướp
nước. Từ nơi đây cánh chim lạc Hồng vượt qua gió mưa bão bùng đến
nay một thành đồng, đẹp ngàn trùng. Là người Việt Nam từng sống
trên núi sông vinh quang. Dù bao gian khó nhịp cánh chim vẫn bay hiên
ngang. Vượt qua sông núi biển sâu, từ Nam Quan đến Cà Mau
dựng nên văn hiến cho tiếng thơm muôn đời lưu truyền sử xanh.
Đẹp thay hai tiếng Văn Lang, nhịp cầu đưa đến vinh quang. Bạn bè về
đây tay nắm tay ta cùng đắp xây học đường. Trường Văn Lang tiếng vang muôn
trùng, từ đây cháu con Vua Hùng bước ra năm châu. Người về
đây kết hoa cung đàn, ngàn hoa tím trong nắng vàng, thắm tươi huy hoàng. Chào đàn
em cánh chim tung bùng đàn anh tiếng tăm lẫy lừng, cháu con Vua Hùng. Từng đàn
chim sống trong khu vườn. Tình yêu kết hoa thiên đường dưới một mái trường Văn
Lang, Văn Lang, Văn Lang.

HỆ THỐNG VĂN BẰNG

Trường Đại học Văn Lang đào tạo bậc đại học và cao học, hệ chính quy tập trung. Văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Sinh viên Văn Lang có quyền lợi và nghĩa vụ như sinh viên các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC GIA

Năm 2006, Trường Đại học Văn Lang là một trong 20 trường đại học đầu tiên trên toàn quốc được chọn tham gia quy trình kiểm định chất lượng theo Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng trường đại học (Bộ GD&ĐT). Đây là hoạt động kiểm định chất lượng đầu tiên đối với hệ thống đại học Việt Nam, có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia kiểm định nước ngoài từ 2 tổ chức kiểm định giáo dục chuyên nghiệp (1 của Hoa Kỳ và 1 của Hà Lan), thu hút sự chú ý của giới đại học, giới truyền thông và rộng rãi tầng lớp trong xã hội. Ngày 05/02/2009, Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục đã đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận Trường Đại học Văn Lang đạt tiêu chuẩn chất lượng. Kết luận này được đưa ra trên cơ sở công nhận những điểm mạnh, yếu của Nhà trường và những kiến nghị nâng cao chất lượng. 9 điểm mạnh của Nhà trường được thống kê trong văn bản này là: sứ mạng, mục tiêu,

chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, công tác chăm lo cho người học, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, hệ thống cơ sở vật chất và mạng máy tính. Năm 2017, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học lần 2. Tháng 10/2016, Nhà trường hoàn tất Báo cáo Tự đánh giá gửi Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (nay là Cục Quản lý chất lượng). Tháng 12/2017, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Văn Lang. Tháng 5/2018, Trường Đại học Văn Lang được công nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu 80,33%. Qua quá trình tự nhìn nhận lại mình, thu thập minh chứng, hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá, Nhà trường một lần nữa củng cố văn hóa chất lượng, văn hóa minh chứng trong các hoạt động quản lý, đào tạo, chăm sóc người học. Chúng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là động lực để Trường Đại học Văn Lang tiếp tục hành động đồng bộ, theo định hướng đảm bảo chất lượng, khẳng định uy tín và thực hiện cam kết với xã hội về một sự nghiệp giáo dục có chất lượng. Đối tượng được thụ hưởng lớn nhất từ hoạt động này là người học – sinh viên của Trường.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẠC SAU ĐẠI HỌC

Từ năm 2012, Trường Đại học Văn Lang triển khai đào tạo bậc cao học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Đến nay, 77 thạc sĩ đã tốt nghiệp. Nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô các chương trình đào tạo cao học, với 6 ngành được mở trong năm 2017: Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Kiến trúc, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại. Năm 2018, khóa thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh đầu tiên đã hoàn thành luận văn.

THỜI GIAN HỌC TẬP

Trường sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày có 2 ca học: ca sáng có 5 giờ học, ca chiều có 8 giờ học; thời lượng mỗi giờ học là 50 phút. Nhà trường sẽ không bố trí một môn học liên tục trong 5 giờ của 1 ca; giữa các giờ có bố trí thời gian nghỉ.

Buổi sáng		Buổi chiều		Buổi tối	
Tiết 1	07h00 - 07h45	Tiết 7	13h00 - 13h45	Tiết 13	18h05 - 18h50
Tiết 2	07h50 - 08h35	Tiết 8	13h50 - 14h35	Tiết 14	18h55 - 19h15
Tiết 3	08h40 - 09h25	Tiết 9	14h40 - 15h25	Tiết 15	19h20 - 20h05
Tiết 4	09h35 - 10h20	Tiết 10	15h35 - 16h20	Tiết 16	20h10 - 20h55
Tiết 5	10h25 - 11h10	Tiết 11	16h25 - 17h10		
Tiết 6	11h15 - 12h00	Tiết 12	17h15 - 18h00		

Kế hoạch giảng dạy chi tiết của từng khóa và thời khóa biểu được Khoa thông báo cho học viên đầu mỗi học kỳ. Thông tin chi tiết các môn sẽ được thông báo cho học viên thông qua email của học viên

CÁC HỌC KỲ

Một năm học tại Trường Đại học Văn Lang gồm 02 học kỳ chính: học kỳ 1 và học kỳ 2. Năm học 2018 – 2019, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 04/9/2018; học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 07/01/2019.

Ngoài ra, Văn Lang tổ chức 01 học kỳ hè (vào tháng 6, 7, 8 hằng năm). Mỗi học kỳ hè gồm 2 đợt học. Chương trình và thời gian học được Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên vào tháng 5 hằng năm. Học kỳ hè năm học 2018 - 2019 có 10 tuần (dự kiến bắt đầu từ ngày 03/6/2019), thời gian này dành để tổ chức cho sinh viên học lại, học vượt, học trước một số học phần theo kế hoạch của Khoa hoặc triển khai giảng dạy một số học phần chung theo tín chỉ đối với Khóa 24. Việc học, kiểm tra và thi trong học kỳ hè được thực hiện nghiêm túc như trong học kỳ chính.

HỌC TRỰC TUYẾN

Tháng 5/2007, Trường Đại học Văn Lang xây dựng trang Học trực tuyến dựa trên hệ thống Moodle, địa chỉ: <http://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn>. Trang Học trực tuyến hữu ích cho sinh viên tải tài liệu, làm bài kiểm tra online và ghi danh học các khóa do giảng viên tổ chức dạy trực tuyến. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của Trường và có thể đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu tiên. Nếu quên mật khẩu, sinh viên gửi email đến support@vanlanguni.edu.vn, cung cấp thông tin (mã số sinh viên, email, họ tên, lớp) để Phòng Công nghệ Thông tin gửi lại mật khẩu cho bạn.

ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ LUẬN VĂN

- Bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu;
- Hoàn thành các thủ tục liên quan (nghĩa vụ học phí, trả tài liệu cho thư viện, ...) theo quy định.
- Chứng nhận trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu chuẩn đầu ra.
- Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ và bảo vệ Đề án/Luận văn đạt yêu cầu, Học viên sẽ được xem xét và công nhận tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ 2 – 3 tháng.

LỄ TỐT NGHIỆP

Hằng năm, Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ tốt nghiệp cho tất cả các ngành đào tạo. Đây là một dấu ấn đặc biệt tại Văn Lang mà rất nhiều thế hệ sinh viên yêu mến. Phần Lễ được tổ chức trang trọng tại Hội trường. Từng tân khoa được xướng danh, bước lên bục thực hiện nghi thức tốt nghiệp và nhận bằng từ Hiệu trưởng và Trưởng khoa, trước sự chứng kiến, chúc mừng của các bạn đồng môn, gia đình, người thân. Mỗi tân khoa tốt nghiệp được Trường tặng bìa đựng Bằng cử nhân và chiếc nón tân khoa làm kỷ niệm. Đã thành truyền thống, tân khoa vinh dự bước trên con đường hoa trắng nguyên rạng rỡ. Sân trường ngày tốt nghiệp được trang trí bằng hình ảnh Lễ Hội Khai giảng 4-5 năm trước của chính các tân khoa, nhắc nhở các bạn về hành trình sinh viên mình đã trải qua. Phụ huynh được đón tiếp tại phòng của từng Khoa và có không gian theo dõi truyền hình trực tiếp toàn bộ phần Lễ.

EMAIL HỌC VIÊN VĂN LANG

Mỗi học viên được Nhà trường cấp một tài khoản email (<http://mail.vanlanguni.vn>), phục vụ cho hoạt động học tập, sinh hoạt tại Trường.

Đây là kênh thông tin hiệu quả, nhanh chóng, tăng tính cộng tác trong việc dạy và học: làm việc và học nhóm; chia sẻ tài liệu và bài tập trực tuyến; liên lạc, trao đổi giữa các thành viên trong lớp, giữa thầy và trò.

Tài khoản email là tài sản cá nhân, do các bạn tự quản lý mật khẩu, tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ thông tin học tập, điểm và các thông tin khác của Khoa, Trường sẽ được gửi cho các bạn qua hệ thống email này.

LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Theo tinh thần Công văn số 1276/BGDĐT ngày 20/02/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Trường ĐH Văn Lang đã nghiêm túc triển khai công tác thực hiện phiếu khảo sát sinh viên sau khi kết thúc mỗi môn học. Để công tác đánh giá được sát sao, từ học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, Trường thiết kế hệ thống Phiếu Khảo sát, lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy – học của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực. Trong tuần học cuối của mỗi học phần, Nhà trường gửi mẫu Phiếu lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy vào hệ thống email cá nhân của sinh viên Văn Lang. Thông tin khảo sát online sẽ được xử lý và gửi kết quả cho giảng viên cùng Ban chủ nhiệm Khoa. Những ý kiến nhận xét trung thực, khách quan của sinh viên là cơ sở giúp Nhà trường có những điều chỉnh thích hợp để tổ chức việc dạy và học hiệu quả.

CƠ SỞ 1

45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tháng 11/1999, Trường Đại học Văn Lang mua cơ sở đầu tiên này. Tòa nhà tọa lạc trên một con đường nằm khiêm tốn giữa lòng Quận 1 sôi động, mang tên nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Tòa nhà 45 Nguyễn Khắc Nhu nổi bật trên con đường nhỏ, có 9 tầng, diện tích khuôn viên là 1.224 m², diện tích sàn xây dựng gần 10.000 m².

Sau 19 năm là nơi làm việc của văn phòng Hiệu bộ và nơi học tập của sinh viên Văn Lang, năm 2019, được cải tạo Cơ sở 1 đồng bộ với hệ thống cơ sở vật chất của toàn Trường. Cơ sở 1 được tu sửa, chỉnh trang hiện đại và đẹp mắt, nổi bật giữa lòng Quận 1. Đây là nơi học tập của sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc, Luật, Luật Kinh tế, Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.

CƠ SỞ 2

233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tòa nhà Cơ sở 2 khánh thành ngày 18/4/2003, ngày 18/4/2003 và đang được đầu tư đúng chuẩn trường đại học, gồm một khối nhà học 8 tầng và ba khối nhà trệt, diện tích khuôn viên 4.800 m², diện tích mặt sàn 10.744 m².

Đây là nơi học tập chuyên biệt của sinh viên nhóm ngành Sức khỏe và đang tiếp tục được đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa thực hành cho sinh viên. Cơ sở 2 cũng là nơi diễn ra các hoạt động phong trào của sinh viên và là nơi học tập chuyên đề cho nhóm ngành Kinh tế, Xã hội - Nhân văn.



CƠ SỞ 3

- 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh



Tháng 9/1998, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp đất xây dựng Trường Đại học Văn Lang tại P.5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Khu đất 5.2 ha, rộng gấp 11 lần Cơ sở 2. Từ năm 1999 đến nay, Trường kiên trì và tích cực xây dựng Cơ sở 3 với những hạng mục đạt chuẩn của một trường đại học, đáp ứng yêu cầu cao về cơ sở vật chất, tiện nghi học tập.

Cơ sở 3 là nơi học tập chính của các Khoa: *Kỹ thuật, Môi trường & Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Kinh doanh Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Du lịch, Mỹ thuật Công nghiệp, Quan hệ Công chúng - Truyền thông & Nghệ thuật, Xã hội & Nhân văn.*

Trường Đại học Văn Lang đang tiếp tục xây dựng Cơ sở 3 rộng lớn và hiện đại, hoàn thiện các dịch vụ tiện ích cho sinh viên học tập tại đây cũng như sinh viên trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, Trường Đại học Văn Lang còn sở hữu một cơ sở tại số 108C Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

THƯ VIỆN

Thư viện Trường ĐH Văn Lang có phòng đọc và kho sách đặt tại 2 cơ sở. Trong hai học kỳ chính, Thư viện mở cửa từ 7h00 đến 19h00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Trong hè, Thư viện mở cửa sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Thẻ sinh viên của bạn đồng thời là Thẻ Thư viện. Bạn được sử dụng Thư viện miễn phí. Bạn có thể mượn 2 tài liệu đọc tại chỗ/lần và 2 tài liệu mượn về/lần; riêng sinh viên năm cuối được mượn 3 tài liệu/lần.

Thời hạn mượn về nhà: 1 tuần (sinh viên năm cuối: 2 tuần), bạn có thể mang Thẻ sinh viên đến Thư viện để gia hạn giữ sách thêm 1 tuần nữa nếu đến hạn trả. Bạn trả sách trễ bao nhiêu ngày thì bị phạt cấm mượn sách bấy nhiêu ngày; nếu trả sách trễ từ 4 ngày trở lên, bạn bị phạt cấm mượn gấp đôi số ngày. Nếu làm hư, đánh mất sách, bạn phải bồi thường theo quy định của Thư viện. Bạn nhớ trả sách đúng hạn, giữ gìn sách để chia sẻ nguồn tài liệu miễn phí này cho những sinh viên khác nhé. Ngoài ấn bản sách, bạn có thể yêu cầu tài liệu tham khảo dạng file. Nếu không tìm thấy quyển sách mình muốn, bạn có thể ghi phiếu yêu cầu tại quầy để đề nghị Thư viện mua sách. Sinh viên có thể chia sẻ những giáo trình, sách báo không dùng nữa cho bạn bè Văn Lang bằng cách tặng Tủ sách Đồng môn. Thư viện sẽ tập hợp, phân loại và sắp xếp sách nhận được. Sinh viên có nhu cầu nhận sách chỉ cần chọn ở Tủ sách Đồng môn đặt tại Thư viện 2 cơ sở, báo với nhân viên Thư viện và không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Mỗi sinh viên được chọn tối đa 5 cuốn/tháng. Từ tháng 9/2016 đến tháng 7/2017, 326 sinh viên, cán bộ, giảng viên Văn Lang đã đóng góp 1.325 cuốn sách vào Tủ sách Đồng môn; 505 sinh viên đã chọn được 874 cuốn sách cho mình.

PHÒNG MÁY - WIFI

Phòng học máy tính – mô phỏng: Trường có 14 phòng máy phục vụ dạy học với các phương pháp học tập hiện đại và hiện thực hóa nội dung lý thuyết dưới dạng bài tập thực hành, mô phỏng. Ngoài thời gian học tập chính thức, sinh viên có thể đăng ký sử dụng phòng máy ngoài giờ để tự học, học nhóm, thảo luận... Hệ thống mạng wifi phủ sóng toàn Trường (Trụ sở, Cơ sở 2, Ký túc xá). Sinh viên có thể sử dụng miễn phí để tra cứu thông tin và học tập trong khuôn viên Trường. Các bạn liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin (<http://isc.vanlanguni.edu.vn>) để đăng ký sử dụng wifi, phòng máy và nhận các tiện ích hỗ trợ học tập khác do Trường cung cấp

MẠNG THÔNG TIN

1. Website www.vanlanguni.edu.vn

Mạng thông tin của Trường Đại học Văn Lang chính thức hoạt động từ năm học 2004 – 2005 phục vụ công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, điều hành và cập nhật thông tin về hoạt động của Nhà trường. Phòng Truyền thông và Phòng Tuyển sinh là hai đơn vị chính

đăng tải nội dung, cập nhật tin tức, hình ảnh trên website.

Sinh viên Văn Lang sử dụng website để cập nhật tin tức, tra cứu dữ liệu đào tạo, sử dụng nguồn tài nguyên được Nhà trường cung cấp.

2. Website Tuyển sinh <http://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn>

Mạng thông tin của Trường Đại học Văn Lang hoạt động từ năm học 2004-2005 phục vụ công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, điều hành và cập nhật thông tin về hoạt động của Nhà trường. Sinh viên sử dụng website để cập nhật tin tức, tra cứu dữ liệu đào tạo, sử dụng nguồn tài nguyên được Nhà trường cung cấp.

3. Fanpage <https://www.facebook.com/truongdaihocvanlang/>

Fanpage Trường Đại học Văn Lang ra đời từ tháng 11/2016, dành cho thí sinh, phụ huynh và những ai quan tâm đến Trường Đại học Văn Lang. Với sự phát triển nhanh chóng, Fanpage nhận được sự tương tác và yêu mến của đông đảo sinh viên Văn Lang.

4. Youtube <https://www.youtube.com/user/truongdhvanlang>

Đây là kênh Youtube chính thức của Trường Đại học Văn Lang, đăng tải những video do Trường sản xuất. Các bạn có thể tìm thấy ở đây những video sinh động về đời sống sinh viên, hướng dẫn học tập, cảnh quan và con người Văn Lang, tư liệu về Trường và những thông tin tuyển sinh quan trọng.

5. Zalo Trường <https://zalo.me/3249650450809511740>

Trang Zalo của Trường Đại học Văn Lang được xây dựng từ nhu cầu tìm kiếm thông tin của sinh viên, thí sinh, phụ huynh qua kết nối số liên lạc di động. Phụ huynh và thí sinh có thể liên hệ trực tiếp Trường Đại học Văn Lang trên mạng xã hội Zalo qua số điện thoại 0904214254.

6. Instagram <https://www.instagram.com/vanlanguniversity/>

Trang Instagram Van Lang University được thành lập tháng 7/2019, là địa chỉ tập hợp những bức ảnh đẹp của Trường Đại học Văn Lang. Dưới góc máy của đội ngũ Photographers VLU, bạn sẽ được “ngắm” hình ảnh trường 24/7, đồng thời cập nhật thông tin sự kiện, chia sẻ thông tin về Trường.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC VIÊN VĂN LANG

Nhiệm vụ của Học viên

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của nhà trường.
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo, rèn luyện đạo đức và lối sống.
3. Tôn trọng giảng viên, cán bộ và nhân viên của nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập và rèn luyện, thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học.
4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản, hành động góp phần bảo vệ và phát triển truyền thống của nhà trường.
5. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
6. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước (trường hợp không chấp hành phải bồi thường học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ).
7. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên. Kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên trong nhà trường.
8. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

QUYỀN CỦA HỌC VIÊN

1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường.

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của nhà trường, được phổ biến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

a) Sử dụng hệ thống thư viện, các thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật;

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước;

d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định;

e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường;

f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội của nhà trường (bao gồm các dịch vụ hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt,...);

g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của cá nhân kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, đề nghị nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định.

7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các hồ sơ hành chính khác.

CÁC HÀNH VI HỌC VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm hại giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, sinh viên và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cốp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm, học, thi, thực tập, trực thay sinh viên khác hoặc nhờ sinh viên khác học, thi, thực tập, trực thay, sao chép, nhờ hoặc làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi thay hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học.

4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong nhà trường hoặc ngoài xã hội.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới các hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử

dụng các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước. Tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật, tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang tên của nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác. (Trích dẫn Điều 4, Điều 5, Điều 6, Chương II, Quy chế Công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy – ban hành kèm theo Quyết định số 403/2016/QĐ-ĐHVL ngày 19/9/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang).

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Tháng	8	9	10	11	12	1/2020	2	3	4	5	6	7	8																		
Tuần	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																		
CH-K5	TẾT NGUYỄN ĐÁN <small>10/1 (09/12.0)</small>													Học & Thi các học phần & Hoàn thành luận văn Bảo vệ LVTN						Học & Thi các học phần & Hoàn thành luận văn Bảo vệ LVTN						LE TỐT NGHIỆP					
CH-K6																															
CH-K7														Học & Thi các học phần & Hoàn thành luận văn Bảo vệ LVTN						Học & Thi các học phần & Hoàn thành luận văn Bảo vệ LVTN											
CH-K8																										Học & Thi các học phần Xét TN					
HẠT ĐỘNG CHUNG	Tổ chức Đào tạo Ra soát học vụ Tuyển sinh						Tổ chức Đào tạo Tuyển sinh																								
													Sinh hoạt đầu năm Đảng kí HP Đảng kí đề tài LVTN						Đảng kí HP Đảng kí đề tài LVTN												

Ghi chú: Các ngày nghỉ trong năm

- Tết Dương lịch: 1/1/2020 (Thứ Tư).

- Tết Nguyên Đán: Học viên nghỉ Tết từ 13/1/2020 đến hết 09/2/2020

- Ngày giỗ tổ Vua Hùng: 10/3 âm lịch, nhằm ngày 02/4/2020 dương lịch (Thứ Năm).

- Ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4/2020 (Thứ Năm) và ngày Quốc tế lao động 1/5/2020 (Thứ Sáu).

- Ngày Quốc khánh: 2/9/2020 (Thứ Tư).



PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



Địa chỉ

233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh



Telephone

028.3516.2391



Website

www.vanlanguni.edu.vn